



ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง เลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน  
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  
ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ  
ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมท่าอากาศยานจะประกาศ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ประกาศ ณ วันที่  
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม  
หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อ  
การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลในการงดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมของคน  
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมส่วนรวม กรมท่าอากาศยานจึงขอเลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  
ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) กรมท่าอากาศยานจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน